

BÁO CÁO

Kết quả giám sát công tác quản lý hoạt động giết mổ gia súc trên địa bàn huyện.

Thực hiện Chương trình số 01/CTr-BKTXH ngày 03/02/2023, về chương trình giám sát năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội; Ban KT-XH đã ban hành quyết định¹ và tổ chức giám sát trực tiếp tại các đơn vị có liên quan. Kết quả cụ thể như sau:

I. Công tác chỉ đạo điều hành.

1. Khái quát đặc điểm, tình hình chung

Công trình Cơ sở giết mổ tập trung thị trấn Đăk Glei đã được đầu tư xây dựng tại thôn Đông Sông, thị trấn Đăk Glei từ năm 2017 với quy mô 4.500 m² bao gồm các hạng mục: Nhà quản lý điều hành, khu giết mổ gia súc, bể lọc nước, hầm tự hoại, công tường rào, đường, sân nội bộ, hệ thống điện chiếu sáng; mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của cơ sở giết mổ... và được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 10 năm 2019. Hiện nay cơ bản đã đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất để các hộ vào giết mổ gia súc tập trung. Cơ sở giết mổ gia súc tập trung huyện có 9/19 hộ tham gia giết mổ tập trung (Đăk Pék 3/13 hộ; Thị trấn 6/6 hộ) mỗi năm có khoảng hơn 2.200 con bò, heo được giết mổ tập trung tại cơ sở.

2. Văn bản chỉ đạo điều hành.

Để đưa cơ sở mổ vào hoạt động, trên cơ sở các quy định của Trung ương, của tỉnh. UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác quản lý cũng như tuyên truyền rộng rãi đến người dân như: Thông báo số 76/UBND-TB ngày 10/4/2018 của UBND huyện về thời gian, địa điểm hoạt động của cơ sở giết mổ tập trung trung tâm thị trấn Đăk Glei; Phương án số 04/PA-UBND ngày 28/5/2018; Công văn số 977/UBND-CV ngày 01/8/2018 của UBND huyện về triển khai thực hiện phương án quản lý, di dời cơ sở giết mổ gia súc nhỏ lẻ vào cơ sở giết mổ gia súc tập trung; Công văn số 1760/UBND-CV ngày 04/12/2018 của UBND huyện về triển khai công tác kiểm soát hoạt động giết mổ động vật; Công văn số 669/UBND-CV ngày 24/5/2019 của UBND huyện về triển khai công tác phòng chống dịch tả lợn Châu phi và quản lý giết, mổ gia súc trên địa bàn huyện.

Thực hiện Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và giao cho UBND huyện Đăk Glei để xây dựng công trình cơ sở giết mổ gia súc tập trung thị trấn Đăk Glei.

II. Thực trạng Công tác quản lý hoạt động giết mổ gia súc tại cơ sở giết mổ tập trung.

1. Quy trình, thủ tục, phương thức quản lý cơ sở mổ tập trung.

¹ Quyết định số 02/QĐ-BKT-XH ngày 07/2/2023 về việc thành lập đoàn giám sát công tác quản lý, sử dụng bến xe trung tâm huyện và công tác quản lý hoạt động giết mổ gia súc trên địa bàn huyện.

Thông tin về đơn vị quản lý, vận hành: Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Đắk Glei là đơn vị quản lý và vận hành cơ sở giết mổ tập trung.

Công tác đầu tư, xây dựng, mục đích sử dụng: Công trình với tổng mức đầu tư là 4,9 tỷ đồng với quy mô 4.500 m² bao gồm các hạng mục: Nhà quản lý điều hành, khu giết mổ gia súc, bể lọc nước, hầm tự hoại, công tường rào, đường, sân nội bộ...

Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm sạch thịt các loại, của nhân dân trên địa bàn nói chung, thị trấn nói riêng từng bước quy hoạch sắp xếp công tác giết mổ gia súc, gia cầm đi vào nề nếp, đảm bảo vệ sinh môi trường và thú y.

Xây dựng cơ sở giết mổ gia súc xa trung tâm thị trấn, đảm bảo không gây ra tác động xấu đến cảnh quan môi trường, nếp sống văn minh đô thị; tạo nguồn thu cho ngân sách, góp phần giải quyết tạo việc làm cho người lao động.

2. Đối với công tác quản lý hoạt động giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật.

Hiện trạng sử dụng cơ sở mổ tập trung: Cơ bản đã đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất để các hộ vào giết mổ gia súc tập trung yên tâm đưa gia súc vào giết mổ. Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các hộ kinh doanh đưa gia súc vào khu giết mổ cũng như đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.

Công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các hạng mục của cơ sở mổ: UBND huyện thường xuyên chỉ đạo đơn vị quản lý vận hành cử người lao động theo dõi sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng như hệ thống điện thấp sáng, nước sinh hoạt, chỗ nhốt gia súc để hộ tham gia giết mổ tập trung được yên tâm và ổn định.

Công tác theo dõi, hạch toán sổ sách các chi phí liên quan đến hoạt động của cơ sở mổ tập trung: Qua giám sát, từ khi cơ sở giết mổ tập trung đi vào hoạt động cho đến hết tháng 2 năm 2023 đơn vị chưa thu được phí Giết mổ gia súc do chưa được UBND huyện cho chủ trương và định mức thu phí. Đơn vị chủ yếu lấy từ các nguồn thu khác để duy trì cơ sở giết mổ gia súc hoạt động.

UBND huyện mới ban hành Thông báo kết luận số 10/TB-UBND huyện ngày 01/2/2023 để đơn vị vận hành có cơ sở thu phí và chi hoạt động tại Cơ sở giết mổ gia súc tập trung huyện. Đơn vị vận hành đã chủ trì tổ chức mời các đơn vị liên quan và các hộ kinh doanh họp để thống nhất về mức thu phí giết mổ và bắt đầu thu phí dịch vụ giết mổ kể từ ngày 01/3/2023, phí dịch vụ để đơn vị chi trả tiền nhân công quản lý, bảo vệ, dọn vệ sinh, hóa chất khử trùng, tiền nhiên liệu như củi đốt, điện thấp sáng.

3. Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y trong hoạt động giết mổ gia súc.

Nhằm đảm bảo tốt việc vệ sinh thú y và kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ gia súc tập trung. Đơn vị quản lý vận hành đã xuyên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện thực hiện công tác kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y tại cơ sở giết mổ tập trung, phân công cán bộ chuyên môn thường xuyên theo dõi, kiểm tra chuyên môn đối với gia súc nhập vào chờ giết mổ; đồng thời bố trí nhân viên thực hiện công tác kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y tại Cơ sở giết mổ tập trung của huyện đảm bảo đúng quy trình và quy định theo Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/06/2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y theo báo cáo của UBND huyện: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp đã thực hiện công tác kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y tại Cơ sở giết mổ tập trung của huyện tính từ tháng 10/2019 đến 14/02/2023. Tổng số bò, lợn được kiểm soát giết mổ: 6.326 con.

Trong đó:

+ Tổng số bò nhập vào cơ sở mổ: 598 con; số kiểm soát: 598 con;

+ Tổng số lợn nhập vào cơ sở mổ: 5.877 con; số được kiểm soát: 5.728 con.

Về thu lệ phí kiểm soát giết mổ theo quy định từ tháng 10/2019 đến 14/02/2023 là: 50.141.000 đồng (*Trong đó: Chi nộp NSNN (nộp thuế): 5.014.100 đồng và chi trả tiền công cho 02 nhân viên hợp đồng KSGM: 45.126.900 đồng*).

IV. Đánh giá chung:

1. Những mặt làm được:

Việc xây dựng và vận hành cơ sở giết mổ tập trung đã bước đầu đáp ứng được một số tiêu chí như hạn chế ô nhiễm môi trường, kiểm soát được vấn đề dịch bệnh gia súc, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan từ gia súc sang người, góp phần đảm bảo các vấn đề an ninh trật tự trong khu dân cư vì giảm tiếng ồn, nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước trong hoạt động kinh doanh giết mổ gia súc...

Hoạt động giết mổ đảm bảo đủ điều kiện như vệ sinh môi trường, điện thắp sáng, nước sinh hoạt, nhiên liệu củi đốt...để người kinh doanh giết mổ gia súc yên tâm phục vụ ổn định.

2. Những tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

Công tác tuyên truyền, vận động ban đầu chưa chặt chẽ, vận động chưa được thường xuyên, người dân vận chưa nhận thực hết được lợi ích của việc tập trung giết mổ trong cơ sở giết mổ tập trung, dẫn đến cơ sở giết mổ tập trung vận hành đã lâu tuy nhiên đến thời điểm hiện nay các hộ giết mổ nhỏ lẻ tại xã Đăk Pét vẫn chưa vào hết cơ sở giết mổ gia súc tập trung (9 hộ).

Công tác phối hợp trong kiểm tra, xử lý các vi phạm đến hoạt động diết mổ và kiểm dịch chưa được thường xuyên, triệt để.

Người tiêu dùng vẫn chưa biết hoặc chưa quan tâm đến nguồn gốc sản phẩm động vật khi mua (đó là dấu KSGM trên thân thịt hoặc tem vệ sinh thú y...); chính vì vậy ý nghĩa của việc kiểm soát và đóng dấu, cấp tem vệ sinh thú y không được coi trọng.

3. Nguyên nhân:

Việc tuyên truyền các quy định của pháp luật² về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y, môi trường; công tác vận động các hộ giết mổ nhỏ lẻ tại gia đình vào cơ sở giết mổ gia súc tập trung của chính quyền địa phương, các phòng, ban liên quan chưa triển khai quyết liệt, thiếu cương quyết.

² Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Kon Tum về chấn chỉnh hoạt động giết mổ động vật, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nhận thức của một số hộ kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và môi trường trong khu dân cư chưa tốt;

Công tác kiểm tra xử lý các hộ dân chưa vào cơ sở giết mổ tập trung còn chưa được thực hiện quyết liệt, triệt để, dẫn đến tâm lý so bì đối với các hộ đã tuân thủ theo chủ trương của nhà nước.

3. Đề xuất kiến nghị

Đối với UBND huyện: tiếp tục chỉ đạo cơ quan quản lý vận hành cơ sở giết mổ tập trung tiếp tục phối hợp với UBND xã Đăk Pék tuyên truyền các hộ kinh doanh giết mổ gia súc nhỏ lẻ tại nhà vào cơ sở giết mổ gia súc tập trung của huyện.

Chỉ đạo các ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động giết mổ, kinh doanh buôn bán thịt, sản phẩm từ gia súc trên địa bàn. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, rà soát, lập danh sách các hộ có tham gia giết mổ, kinh doanh, buôn bán thịt gia súc trên địa bàn để quản lý, giám sát. Rà soát đưa các hộ giết mổ gia súc đang hoạt động không đưa gia súc vào cơ sở giết mổ tập trung theo quy định; Chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với lực lượng chức năng của xã Đăk Pék, Thị trấn để kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong giết mổ, kinh doanh, buôn bán thịt gia súc không qua kiểm soát giết mổ làm gương và tạo sự công bằng cho các hộ gia đình tuân thủ theo quy định của nhà nước.

Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện: Tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng của mình theo quy định, sớm đề xuất UBND huyện ban hành biểu thu phí giết mổ đảm bảo theo quy định.

Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp: Phối hợp với các địa phương tuyên truyền cho người dân hiểu và biết được việc tiêu dùng, mua các loại thịt có dấu kiểm dịch là góp phần bảo vệ sức khỏe và xóa bỏ được các cơ sở mổ tự phát trái quy định. Tăng cường công tác kiểm dịch thú y và đóng dấu kiểm dịch đúng theo quy định.

Trên đây là báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về kết quả giám sát công tác quản lý hoạt động giết mổ gia súc trên địa bàn huyện.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Thành viên ban KT-XH;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Trung TDVMT;
- TT DVNN;
- Lưu: VT;

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Đinh Văn Quý